

**BÁO CÁO****Tình hình dư luận thanh niên quý I năm 2024**

-----

Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên quý I năm 2024, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH DƯ LUẬN THANH NIÊN QUÝ I**

Trong quý I/2024, trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội, ghi nhận có **530.635** tin, bài liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong đó, thông tin từ mạng xã hội là **397.064** tin, bài; từ báo chí điện tử, blog, website là **99.478**. Luồng thông tin tiêu cực chiếm tỷ lệ **5.22%**. Bên cạnh đó, còn có một số vấn đề đoàn viên, thanh niên băn khoăn, quan tâm, lo lắng như: tình hình xung đột Nga - Ukraina vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục xảy ra; tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội; tình trạng nhiều thanh thiếu niên học chế tạo pháo nổ, tàng trữ mua bán trái phép pháo nổ; nhiều vụ việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em,... đã tác động tiêu cực đến tình hình chung của thanh niên và toàn xã hội.

**II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DƯ LUẬN XÃ HỘI THANH NIÊN QUAN TÂM****1. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Dư luận thanh niên trong thời gian qua tiếp tục quan tâm, đặt niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thanh niên mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, đồng bộ các giải pháp, có cơ chế thưởng phạt phân minh; bên cạnh đó cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để các cán bộ, công chức, người lao động phát huy khả năng sáng tạo, cống hiến vì tập thể; đồng thời tăng cường. Bên cạnh đó, thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong toàn xã hội.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kết luận xem xét kỷ luật 28 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra 6 cán bộ thiếu trách nhiệm liên quan vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết. Những sai phạm dẫn đến vụ cháy đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ

chức đảng và chính quyền địa phương. Thanh niên mong rằng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xem xét, điều tra các trường hợp liên quan, nếu có hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Dư luận quan tâm đến việc mở phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa với 10 kiểm sát viên, gần 200 luật sư, 6 tấn hồ sơ, tài liệu liên quan sẽ dự kiến kéo dài trong 02 tháng. Thanh niên mong rằng phiên tòa sẽ làm sáng tỏ vụ án cũng như sẽ đưa ra những bản án công tâm, đúng theo quy định của pháp luật đối với các bị cáo.

Đoàn viên, thanh niên quan tâm đến thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi vì liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Dư luận thanh niên tin tưởng rằng, việc xử lý các sai phạm trên đã thể hiện việc Đảng ta, trong quá trình thực hiện công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, đã đồng thời tiến hành các biện pháp kỷ luật nghiêm minh đối với suy thoái đạo đức cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

## **2. Về tình hình chính trị trong nước và thế giới**

- Trong quý I, dư luận thanh niên quan tâm đến tình hình thế giới, lo lắng trước tình hình căng thẳng trong xung đột Nga - Ukraine kéo dài; vụ đánh bom liên hoàn khiến hơn 100 người thiệt mạng và 300 người bị thương xảy ra tại thành phố Kirman, khu vực phía Đông Nam Iran; lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân sự Ukraine ở tỉnh Donetsk, làm thiệt mạng và bị thương khoảng 280 quân Ukraine; ít nhất 44 người đã bị vùi lấp và khoảng 200 người đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi một trận lở đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; sập mỏ vàng tại khu vực Kangaba, phía tây nam Mali khiến hơn 70 người chết; ông Gabriel Attal (34 tuổi) được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Pháp, trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Pháp từ trước đến nay; ông Lai Thanh Đức (Lai Ching-te) - ứng cử viên lãnh đạo Đài Loan của Đảng Dân chủ tiến bộ cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại vùng lãnh thổ này; ông Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc đua đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở Ban Iowa, trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ 2024; Đan Mạch chào đón Tân Vương, vua Frederik X chính thức lên ngôi, kế vị mẹ ông là nữ hoàng Margrethe II, người đã bất ngờ tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì; ngày 20/1, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sau khi giành được số phiếu áp đảo trước các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/12; thảm họa cháy rừng nguy hiểm nhất lịch sử Chile đã khiến 131 người thiệt mạng và hơn 300 người mất tích; hơn 5.000 người bị ảnh hưởng lở đất tại Philippines; 64 người đã thiệt mạng giữa lúc xung đột giữa các bộ tộc ở vùng cao nguyên Papua New Guinea đang leo thang nghiêm trọng; 71 người thiệt mạng vì làm việc quá sức trong cuộc bầu cử tổng thống ở Indonesia; tranh chấp ở Biển Đông vẫn chưa hạ nhiệt, tàu Philippines bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi

rông ở Biển Đông; ít nhất 18 người đã bị thương trong vụ nổ tại nhà máy nhiệt điện Shagonarskaya ở Tuva (Nga);...

- Đối với tình hình chính trị trong nước, dư luận thanh niên quan tâm đến một số thông tin, cụ thể như: (1) Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “Chuyến bay giải cứu”. Thanh niên bày tỏ sự tin tưởng vào tính nghiêm minh của pháp luật và mong muốn xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. (2) Thanh niên đánh giá tích cực về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong thời gian vừa qua; vui mừng trước vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, nhất là khi chứng kiến nhiều hoạt động đối ngoại sôi động, đặc biệt là nhiều nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam như: Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank - Walter Steinmeier,... (3) Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thanh niên ủng hộ và hi vọng sẽ góp phần tích cực làm cho bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. (4) Phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với 100 bị cáo trong vụ khủng bố xảy ra trên địa bàn huyện Cư Kuin nhận được sự quan tâm theo dõi của thanh niên. Thanh niên mong muốn xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội để làm gương cho những đối tượng coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. (5) Thanh niên quan tâm tới Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 15 - 18/01/2024 và Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua, như Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dư luận vui mừng vì sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc đã dập tan những thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội; đồng thời cho rằng Quốc hội đã tổ chức kỳ họp kịp thời, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. (6) Thanh niên quan tâm đến việc xuất bản 2 cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” và “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thanh niên cho rằng đây là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều chính sách mới ban hành của Quốc hội, Chính phủ nhận được sự quan tâm của thanh niên, tiêu biểu như: (1) Nhiều điểm mới trong Luật đất đai (sửa đổi) được thanh niên kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan nhất là quyền lợi của

người dân trong sử dụng đất. (2) Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 được kỳ vọng là một bước quan trọng giúp đẩy lùi nạn ma túy, tạo điều kiện để thanh niên có môi trường phát triển toàn diện. (3) Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được thanh niên đón nhận vì sẽ hỗ trợ thêm cho người dân tăng thêm thu nhập, đáp ứng đủ cho các nhu cầu cuộc sống. (4) Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo được thanh niên hưởng ứng và cho rằng đây là nền tảng quan trọng trong thực hiện chủ chuyển đổi số Quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp. (5) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thanh niên ủng hộ chủ trương hành động của Chính phủ, thể hiện quyết tâm thực hiện ngay các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin Trung Quốc gần đây điều tàu hải cảnh hoạt động trong khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam. Thanh niên ủng hộ phát ngôn của Bộ Ngoại giao và chủ trương, lập trường của Đảng, Nhà nước; lên án và phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập hoàn toàn hợp pháp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm và theo dõi các hoạt động của Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 diễn ra tại khu vực lãnh thổ liên bang Sirius thuộc Vùng Krasnodar ở Liên bang Nga với chủ đề “Cùng nhau bắt đầu tương lai”. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự sự kiện với 111 đại biểu và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có những cuộc gặp song phương với các lãnh đạo công tác thanh niên các nước, qua đó đã thể hiện sự đóng góp tích cực của thanh niên vào những nỗ lực chung để phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển và giao lưu thanh niên. Dư luận trong đoàn viên, thanh niên cho rằng sự kiện là cơ hội để các thủ lĩnh thanh niên có thể trao đổi ý kiến cởi mở, bày tỏ quan điểm của mình và được lắng nghe, chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và các vấn đề trên thế giới cũng như cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và thịnh vượng.

## **2. Về tình hình giáo dục**

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin về Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Thanh niên vui

mừng khi công tác xóa mù chữ cho người lớn có chuyển biến tích cực, khuyến khích người mới biết chữ tiếp tục học tập để không tái mù chữ, giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở được quan tâm hơn, tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp trung học lựa chọn hướng đi phù hợp, tiếp cận nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Một số chủ trương, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thanh niên quan tâm, như: (1) Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 16/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự luận thanh niên vô cùng vui mừng và phấn khởi khi người khuyết tật sẽ có những cơ hội để tham gia học tập, hòa đồng với xã hội và vượt lên những khó khăn do bệnh tật gây ra. (2) Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Dự luận thanh niên mong rằng tổ chức Đoàn trong thời gian tới sẽ thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu niên nhi đồng; phát huy vai trò giám sát, kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em; phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp trong công tác ngăn ngừa bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong thời gian qua, đã có nhiều Thông tư mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên, tiêu biểu như: (1) Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục sẽ do hiệu trưởng (hoặc người đứng đầu) thành lập. Dự luận thanh niên kỳ vọng Thông tư sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục thông qua việc các em học sinh được học những bộ sách giáo khoa phù hợp nhất với năng lực học sinh, điều kiện thực tế của các nhà trường, tình hình địa phương. (2) Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không thực hiện đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thanh niên cho rằng, đây là điểm rất mới, dù gây ra ít nhiều khó khăn cho người học, nhưng sẽ giúp quản lý tốt hơn việc đánh giá chất lượng đầu vào và năng lực đầu ra của người học. (3) Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục. Dự luận thanh niên nhất trí cao việc ban hành thông tư này vì nó thể hiện tính công bằng và minh bạch, cũng như tôn vinh những người có thành tựu đặc biệt trong ngành Giáo dục. (4) Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở. Theo đó, từ năm học 2024 - 2025, sẽ có 2 lần xét tốt nghiệp THCS trong một năm và bằng tốt nghiệp THCS sẽ không còn xếp hạng giỏi, khá hay trung bình. Thông tin đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dự luận xã hội, một số bày tỏ mong muốn vẫn nên giữ xếp loại bằng tốt nghiệp THCS để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích học sinh nỗ lực. Một

số ý kiến khác lại cho rằng việc không đề cập đến xếp loại giỏi, khá, trung bình của bằng tốt nghiệp là hợp lý vì phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và nguyện vọng của phụ huynh, học sinh mà giá trị sử dụng của bằng tốt nghiệp không bị thay đổi. (5) Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Trong đó, đáng quan tâm nhất là việc bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay. Bên cạnh đó, dư luận cũng quan tâm đến việc bổ sung về thời hạn bảo vệ tối mật cho đề thi và đáp án. Dư luận thanh niên cho rằng thí sinh cần đặc biệt chú ý điều này và tuân thủ đúng bởi năm nay là năm cuối cùng học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 thi tốt nghiệp, nếu thí sinh có vi phạm bất kỳ điều nào trong quy chế thi đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp và rất khó khăn để thích ứng với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2025.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí cao nhất. Thanh niên mong muốn tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tiếp tục được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

Dư luận thanh niên quan tâm tới thông tin ngày 26/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 761/BGDĐT-GDDT gửi 46 Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo công văn này, sau dịp Tết Nguyên Đán có hiện tượng học sinh bỏ học ở một số địa phương, đặc biệt là hiện tượng học sinh trong một số cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nghỉ học vì tảo hôn. Dư luận thanh niên vui mừng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự quan tâm đặc biệt dành cho học sinh ở khu vực thiểu số và miền núi. Mong rằng với sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em học sinh dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được đi học đầy đủ, thoát khỏi hủ tục tảo hôn.

### **3. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm**

Dư luận thanh niên phấn khởi trước thông tin trong năm 2024, Bộ Y tế phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an), Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, triển khai tích hợp hai loại giấy tờ (giấy chuyển tuyến và giấy khám điện tử) trên các ứng dụng VNeID, VssID. Khi đó, người bệnh làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy điện tử được tích hợp trên hai ứng dụng trên kèm mã QR. Thay đổi này của Bộ Y tế nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại bản giấy. Hoạt động này được Bộ Y tế triển khai thí điểm từ ngày 01/4, tiến tới áp dụng chính thức trên toàn quốc từ tháng 7/2024.

Dư luận đánh giá cao và rất đồng thuận với việc Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí y tế học đường vào nhóm chuyên môn dùng chung. Theo đó, nhân viên y tế trong các trường học sẽ được hưởng lương và phụ cấp đặc thù. Dư luận cho rằng việc đưa vị trí y tế học đường vào nhóm chuyên môn dùng chung sẽ đảm bảo chế độ, chính sách cho nhân viên y tế học đường và chất lượng chăm sóc sức khỏe

ban đầu cho trẻ, học sinh trong các trường học.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin Biến thể JN.1 của COVID-19 có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine và né tránh miễn dịch. Trong thời gian qua, số ca mắc COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở nước ta ghi nhận gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp phải nhập viện, nhiều ca bệnh ghi nhận mắc biến thể JN.1. Đây là biến thể thuộc nhóm “cần quan tâm”, theo phân loại của tổ chức Y tế thế giới (WHO). JN.1 là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron. Đề nghị các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh, khuyến cáo triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi tăng cường, mũi bổ sung ở các nhóm đối tượng nguy cơ cao như nhân viên y tế, trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Dư luận thanh niên cũng quan tâm việc Chính phủ ban hành Nghị định 13/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng. Nghị định 13/2024/NĐ-CP nêu rõ chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình do Nhà nước tổ chức để tiêm chủng miễn phí đối với các vaccine bắt buộc sử dụng để phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai. Dư luận thanh niên hoan nghênh và cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế như trẻ em và phụ nữ có thai. Sự chú trọng vào việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm qua tiêm chủng không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 201/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch gồm hệ thống các cơ sở y tế cấp vùng, liên tỉnh và liên ngành thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần; y tế dự phòng, y tế công cộng; kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, vaccine và sinh phẩm y tế, thiết bị y tế, sản xuất dược phẩm, vaccine, sinh phẩm y tế và thiết bị y tế; lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản. Dư luận thanh niên cho rằng quy định nêu trên góp phần giúp cho bệnh viện lựa chọn được hàng hóa có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính của mình.

Dư luận thanh niên quan tâm đến một số vụ việc học sinh và trẻ em bị ngộ độc, tiêu biểu như: 02 em học sinh là Cao Văn Thanh (sinh năm 2014), Đỗ Trọng Cường (sinh năm 2018) ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, co giật, suy tim sau khi ăn bim bim khoai tây, rom cay vôi rỗng mua ở tiệm tạp hóa của thôn; bé trai 4 tuổi ở Cần Thơ tưởng nhầm ống thuốc diệt chuột là ống canxi, lấy đưa cho chị gái 6 tuổi cùng uống, sau đó nôn ói, phải vào viện cấp cứu; 4 học sinh của Trường Tiểu học và THCS xã Bao La (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, nghi ngờ bị ngộ độc sau khi uống loại nước ngọt không rõ nhãn hiệu mua tại công trường;... Dư luận thanh niên lo ngại khi các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán cạnh các trường học và mong rằng các cơ quan

chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm các cửa hàng bán những loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời nhà trường và các bậc phụ huynh cần có hướng dẫn và lời khuyên cho các em nhỏ tránh sử dụng những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc và cách xử lý tình huống kịp thời trong trường hợp không may bị ngộ độc cấp.

#### **4. Tình hình dư luận thanh niên về kinh tế, văn hóa, xã hội**

Thanh niên mong chờ và đón xem chương trình Táo quân trước thềm giao thừa. Chương trình sau khi lên sóng đã nhận được lời khen ngợi sự đổi mới, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng là nhìn nhận các vấn đề nổi bật trong năm thông qua lăng kính hài hước, mang lại tiếng cười và cả những điều đáng suy ngẫm đối với người xem. Tuy nhiên, chương trình cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, sự đổi mới đột ngột về dàn diễn viên khiến nhiều khán giả hụt hẫng, một số nội dung chưa sắc sảo, chưa tạo được dấu ấn và tiếng cười cho người xem.

Thông tin về việc chuẩn bị sắp xếp, sát nhập một số tỉnh làm nhiều thanh niên băn khoăn, hoang mang. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định đây là những thông tin không chính xác, không có căn cứ. Tuy nhiên, dư luận thanh niên mong rằng, các cơ quan báo chí và các trang thông tin nhà nước chính thống cần cập nhật các thông tin kịp thời để người dân nắm bắt, tránh trường hợp nghe những thông tin không chính.

Gần đây, trên mạng xã hội, đoàn viên, thanh niên trao đổi, thảo luận nhiều về bộ phim “Mai” của Trấn Thành và phim “Đào, Phở và Piano” được đạo diễn và viết kịch bản bởi NSUT Phi Tiến Sơn, do nhà nước đầu tư với mức kinh phí 20 tỷ đồng. Đặc biệt, thanh niên dành nhiều lời khen cho bộ phim “Đào, Phở và Piano”, mong muốn sẽ có nhiều hơn những sản phẩm văn hóa như vậy để góp phần giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống hiệu quả cho thế hệ trẻ.

Dư luận thanh niên quan tâm đến đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng mức độ xử lý nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội. Theo đó, tình trạng nghệ sĩ lên mạng xã hội phát ngôn lệch chuẩn ngày càng nhiều, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất tăng hình thức xử phạt những nghệ sĩ, người nổi tiếng có phát ngôn sai sự thật, lệch chuẩn gây xôn xao dư luận nhằm vào mục đích để câu view, câu like. Dư luận tán thành cao với đề xuất này và cho rằng mức xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe, cần có các hình phạt bổ sung cao hơn mức xử phạt hành chính đối với các hành vi sai phạm trên không gian mạng, nhất là trong thời gian qua, một số người nổi tiếng có những hành vi, lời nói, cử chỉ gây tác động không tốt trên mạng xã hội (như trường hợp của Nam Em - Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015).

#### **5. Tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm**

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin vào dịp cận Tết, trên các trang mạng xã hội xuất hiện các bài đăng tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, làm việc tại nhà, không phải cọc tiền,... Các đối tượng sẽ dẫn dắt người dùng tham gia các hội nhóm kiếm tiền trực tuyến trên Zalo và Telegram. Thủ đoạn lừa đảo là biến người dùng trở thành cộng tác viên chuyển tiền ăn hoa hồng trực tuyến. Các nhiệm vụ diễn ra liên tiếp, nhanh chóng khiến



nạn nhân có tâm lý kiếm tiền không khó. Tuy nhiên khi đến nhiệm vụ với số tiền đủ lớn, ứng viên sẽ không còn được hoàn tiền. Dư luận thanh niên mong rằng, đoàn viên, thanh niên và người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc, nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Dư luận xã hội lo ngại trước tình trạng đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán 2024, nhất là thị trường online. Thời điểm này, dịch vụ đổi tiền mới trên mạng xã hội (facebook, zalo) bắt đầu rầm rộ. Chỉ cần gõ từ khóa “đổi tiền mới”, hàng loạt tài khoản, hội nhóm công khai liên quan đến dịch vụ này xuất hiện. Mỗi mệnh giá có mức phí khác nhau. Tiền mệnh giá càng nhỏ phí chênh lệch càng cao. Nhiều người có nhu cầu sử dụng tiền mới dịp Tết với mong muốn gặp may mắn trong năm mới song nếu không cẩn thận khi đổi tiền có thể gặp rủi ro. Thực tế, không ít trường hợp bị lừa tiền do phải đặt cọc trước hoặc đã mất phí đổi tiền mới nhưng nhận lại là tiền cũ, thậm chí lẫn tiền giả. Dư luận thanh niên mong muốn mỗi người cần cẩn trọng trong việc đổi tiền tránh việc bị lợi dụng lừa đảo.

Dư luận trong đoàn viên, thanh niên quan tâm vụ việc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm về “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Dư luận trong đoàn viên, thanh niên lên án về hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương của bị cáo, tuy nhiên bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho bị cáo nói riêng và thế hệ trẻ nói chung.

Vụ việc 191 học viên phá công trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tại Sóc Trăng khiến dư luận thanh niên quan tâm. Thanh niên cho rằng các cơ quan chức năng cần kịp thời thông tin, định hướng dư luận trong và ngoài tỉnh, về phía người dân cần tìm hiểu, đọc thông tin từ những trang thông tin chính thống, tránh để những phần tử phản động lợi dụng tình hình để xuyên tạc câu chuyện, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở, tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của cơ sở, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học viên cai nghiện theo quy định.

Trong dịp Tết Nguyên đán và những ngày đầu năm, có nhiều hành vi phạm tội trong thanh thiếu niên gây bức xúc trong xã hội. Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, dính vào ma túy, thực hiện các hành vi đua xe trái phép, trộm cắp, gây mất trật tự xã hội. Xuất hiện tình trạng nhiều thanh thiếu niên học chế tạo pháo nổ, tàng trữ mua bán trái phép pháo nổ, đánh nhau. Đây là thực trạng đáng lưu tâm, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội trong thời gian tới để tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu tối đa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi chưa thành niên thời gian tới.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin về một số thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự. Dư luận thanh niên mong muốn các địa phương và các cơ quan chức

năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, công khai các trường hợp vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

## 6. Tình hình xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn đuối nước ở trẻ em

Trong quý I, vẫn tiếp tục xảy ra các vụ bạo lực học đường ở các địa phương gây tác động tiêu cực đến an ninh trường học, bức xúc trong dư luận xã hội. Đa phần dư luận thanh niên đều bày tỏ thái độ bất bình và cho rằng ngành giáo dục cần đưa ra những nội quy, quy định xử lý thật nghiêm đối với những trường hợp bạo lực học đường, cơ quan công an cần xử lý nghiêm các vụ việc, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Tại các tỉnh, thành phố vẫn xảy ra một số vụ việc tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Dư luận thanh niên và phụ huynh mong muốn nhà trường cần chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, trang bị cho các em kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trong đời sống hằng ngày.

Dư luận thanh niên quan tâm đến một số vụ việc hiếp dâm, dâm ô xảy ra trong trong thời gian qua tại một số địa phương. Thanh niên mong cơ quan công an sẽ sớm có hình phạt nghiêm khắc để trừng trị và răn đe để không xảy ra các vụ việc tương tự. Ngoài ra cũng cần nâng cao trách nhiệm của gia đình, của nhà trường trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em, tránh để trẻ em trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội ấu dâm một thời gian dài mới bị phát hiện, xử lý.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng báo cáo.

### Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Bí thư các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Lưu BTG, VP.

(để báo cáo)

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Quốc Huy**